

# บทความประชาสัมพันธ์

โดยกองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก



ฉบับที่ / ๒๕๕๙

วันที่ กันยายน ๒๕๕๙

## โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ใน ๑๒๗ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการฟื้นฟูบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ช้างป่าจำนวน ๒ ตัว เสียชีวิตเพราะได้รับสารพิษจากการทำไร่สับปะรดบริเวณพื้นที่บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี และช้างป่าจำนวน ๑ ตัว ถูกยิงเสียชีวิตและถูกเผาทั้งด้วยยางรถยนต์บริเวณบ้านพุดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรีเนื่องจากเข้ามากินสับปะรดที่ราษฎรได้ปลูกไว้ซึ่งเหตุการณ์ช้างป่าเสียชีวิตทั้ง ๒ กรณีสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ได้กระจายข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง จากกรณีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ สรุปได้ว่า “ให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีโดยใช้รูปแบบในการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี” ด้วยการให้ราษฎรช่วยกันปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารช้าง ปลูกพืชเสริมเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่า การปลูกอ้อย สับปะรด หรือพืชอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีความรัก ห่วงแทนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นอกจากนี้กองทัพบก รวมถึงภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรธุรกิจ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบมีความเข้าใจในเหตุผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า และเข้าใจในผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างคนและช้างอย่างยั่งยืนตลอดไป